

Thưa Quý Anh và Chi,
Toi mới nhận được bài viết của anh Châu Tiên Khuông
đang trong Nội San số Xuân 2014(số 65) của Hội Ai Hữu
Lycee Petrus Ky Paris do anh Nguyễn Văn Hoàng là Hội
Trưởng.Toi đã đọc và, theo ý kiến riêng, nhận xét bài
"Đem Tru Tịch " rất hay và có ý nghĩa (như tôi số lược
trình bày trong thư dưới đây xin phép đăng tại gửi hai anh
CTKhuông và NVHoàng,tác giả và chủ Hội xuất bản) nên
rất đáng được phổ biến
Phung Van Tue

Thư của LS Phung Van Tue gửi GS Châu Tiên Khuông

Toi vừa nhận được cuốn Nội San Xuân 2014 (Số 65) anh Hoàng gửi tôi tay tôi
dùng Mong Mốt Tết Nguyễn Đan Giap Ngo. Thật là một món quà Tết quý và vui ,
xin thành thật cảm ơn Anh.

Toi đã vội đọc số lược qua cả tập và ngay bài thư ba là bài " Đem Tru Tịch "của
anh Châu Tiên Khuông viết về tương niệm vong linh người thân đã khuất bóng, tôi
chợt nhớ lại cả một thế kỷ với giống lịch sử của một nước Việt Nam nhược tiểu bị
đo họ, qua một thời kỳ đen tối nhất đã bị một tập đoàn Cộng Sản lợi dụng, lừa gạt
lòng yêu nước của bao thế hệ để thực hiện một chủ nghĩa duy vật, vô thần, không
có nhân tính và không tương. Với lý do tranh đấu giành độc lập tự do cho dân tộc,
tập đoàn CS đã dùng mọi thủ đoạn quy quyết để giết hại, loại trừ hoặc giam cầm
mọi cá nhân hay đảng phái, tập thể nào không đồng ý hoặc có tư tưởng trái với
đường lối của Đảng CS do Hồ Chí Minh là Chủ tịch đầu xỏ lãnh đạo. Mọi tự do của
con người đều bị tước đoạt, mọi tin tức đều bị bưng bít, đối tra. Yêu nước kiểu CS
không yêu dân yêu nước và CS phải sống bằng bao lừa và đối tra. Do đó, không ai
có thể bệnh vực được Nguyễn ái Quốc hay Hồ Chí Minh là người yêu nước, yêu dân
tộc Việt Nam vì lẽ cho đến lúc hấp hối với con trần trụi để đi theo các bác Mac-

Lenin. Chu nghĩa Mac-Lenin đã được chứng minh hoàn toàn thất bại và đã bị cả thế giới vứt vào sọt rác. Ngay nay bọn cam quyền có bằm để song con ở lại Việt Nam chỉ là một tập đoàn Mafia ăn cướp của dân dưới danh nghĩa Đảng CS cai trị nước gọi là CHXHCNVN. Vì thế, chúng phải dùng đường bọn đàn em lung đoạn vô luật pháp, tẻ nan tham nhũng, hời lo nói nôi, kém theo những thủ đoạn CS dụ dỗ một số người Việt hải ngoại, vì ích kỷ ham lợi trước mắt nên đã chuyển hàng nam chin, muối ty My kim về VN để giúp bọn ăn cướp song và mạt cho đồng bào đã ngheo lại ngheo thêm. Thế vậy, tập quyền cai trị CS chỉ biết bóc lột và rạt kém về quản lý kinh tế nên nếu không có những số tiền không lo gửi về đầu tư hoặc giúp đỡ không hoàn thì chúng đã có thể bị lật đổ từ lâu, vì lẽ chúng lấy đầu ra tiền của để nuôi bọn đàn em hậu bao vậy cho chúng ngoi hưởng thụ? Ngay nay, với kỹ thuật truyền thông tối tân. với trao lưu dân chủ nhân quyền phát triển không ngừng trên toàn cầu, tập đoàn CSVN không còn bung bit nói mọi tin tức để lừa dối nhân dân như từ thập niên bọn muối cho tôi ngày chung cuong chiếm thêm một nửa nước VN, ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi đã em nhem việc đang đat và biến đảo cho đồng bọn gọi là anh em Công Sản Trung Quốc.

Bài "Dem Tru Tich" qua là một bản án lịch sử với đầy đủ chi tiết từ sau ngày 9 tháng 3 năm 1945 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, Từ sau khi cướp được chính quyền quốc gia ngày 19 tháng 8 năm 1945, CSVN đã lừa gạt dân, gây chiến tranh y thực hệ khiến dân nước ngheo nan, kiệt que, gây bao tội ác đến nỗi ai ai cũng khiếp sợ, phải bỏ nước hải ngoại ra biến vô rừng đi tìm kiếm song ở một nơi vô dinh trước. Thế qua là "nếu cây cọt đến biết đi thì nó cũng đi !"

"Dem Tru Tich" còn là một triết lý nhân sinh, một quan niệm song sao cho phù hợp với đạo lý giữa con người với con người do Thượng Đế đã tạo nên để được song từ đó và trong sự tôn trọng công bằng và nhân ái.

Và "Dem Tru Tich" còn là một chuỗi kinh nghiệm song, để đời, truyền lại cho những ai còn tin vào học thuyết lợi thời Mac-Le, tin vào lợi "bạc", một kẻ nói dối và đã mưu hại biết bao thế hệ thất vọng yêu nước, trong đó kẻ cả bao nhiêu văn nghệ sĩ tài giỏi cũng như trí thức có tiếng trong những hàng ngũ luật sư, bác sĩ, v. v... bị vật chanh bỏ vô và gạt ra ngoài lệ xa hời.

Nhân thấy bài viết "Dem Tru Tich" rất hay và có ý nghĩa nên tôi để nghị hai anh Khuong, tác giả, và anh Hoang, Hoitruong phát hành Noi San số 65, cho phép tôi chuyển bài này đến Hội Ai Hữu Luật Khoa Việt Nam để đăng tải lên trang mạng của Hội AHLKVN hầu phổ biến cho nhiều người đọc, thương thức và suy ngẫm.

Than men chào và cho tôi trả lời của hai anh.

PvT

